



## ด่วนที่สุด

ที่ ธกบ. / ส.033 /2563

13 เมษายน 2563

เรื่อง ข้อคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานจากสถานการณ์โควิด-19

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
(หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล)

สำเนาเรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

สืบเนื่องจาก สถานการณ์ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ได้ขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกผู้ประกอบการถึงประเด็นปัญหาผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพากำลังแรงงาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ไปได้

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารือเพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานจากสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ทั้งนี้ จึงขอเสนอมติที่ประชุม กกร. ต่อมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือด้านแรงงานจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ ท่าน พิจารณาดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านแรงงาน ดังนี้

1) ขอให้ภาครัฐพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้แรงงาน ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับการชดเชยรายได้ โดยพนักงานที่เข้าระบบ Leave without pay จะไม่สามารถได้รับเงินชดเชยการหยุดกิจการของสถานประกอบการชั่วคราวจากคำสั่งของรัฐ และไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยา 5,000 บาท ดังนั้น ควรมีมาตรการชดเชยช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม โดยจ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง ตามที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2) อนุญาตให้มีกิจการจ้างงานรายชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาการเลิกจ้างแรงงาน โดยกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 325 บาทต่อวัน คิดเป็น ชั่วโมงละ 40-41 บาท ต่อการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง และไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)



-2-

3) ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้าง จาก 4% เหลือ 1% ให้เท่ากับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

4) เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท โดยยังได้รับ เงินเดือน 75% และไม่ตักงาน รวมทั้งสามารถช่วยเหลือ โดย บริษัทที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 ที่มีโอกาสปลดแรงงานออก สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนในจำนวนเงิน 75% ของเงินเดือนที่ได้รับปกติ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าจ้างเงินเดือน 50% (จากประกันสังคม) และบริษัทเอกชนจ่ายอีก 25% ให้พนักงานและแรงงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท

5) บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างแรงงานมาใช้หักภาษีได้ 3 เท่าในช่วงระหว่าง COVID-19 ระบาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกสินท์ สารสิน)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร (เจษฎา)

โทร. 02-018-6888 ต่อ 2800 หรือ 089-791-6792

e-mail : Jetsada\_j@thaichamber.org